



Số: 61/2014/KHL

*V/v Giải trình ý kiến kiểm toán đối với
BCTC bán niên năm 2014*

Quảng Ninh, ngày 22 tháng 08 năm 2014

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
 - SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Hưng Long xin gửi tới Quý Cơ quan lời chào trân trọng!

Trong BCTC bán niên năm 2014 của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Hưng Long đã được soát xét bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Thăng Long – T.D.K, đơn vị kiểm toán có đưa ra ý kiến: “Thực hiện Quyết định số 15/2013/QĐ-HĐQT ngày 15/12/2013 của Hội đồng quản trị Công ty, Công ty đang tạm thời không ghi nhận chi phí lãi vay đối với các khoản vay ngắn hạn, dài hạn của các Ngân hàng để chờ quyết định của Ngân hàng về việc cơ cấu lại nợ và hoàn trả vốn vay. Số chi phí lãi vay ước tính phát sinh trong 06 tháng đầu năm 2014 chưa được Công ty ghi nhận vào kết quả hoạt động kinh doanh trong kỳ là 2.437.621.842 VND. Giá trị chi phí lãi vay Công ty chưa thực hiện ghi nhận vào kết quả hoạt động kinh doanh lũy kế từ các năm trước đến thời điểm 30/06/2014 là 14.208.155.808 VND”.

Tại thời điểm tháng 12/2013, Công ty chúng tôi đã thực hiện đàm phán với Ngân hàng SHB về việc cơ cấu lại nợ và hoàn trả vốn vay của các khoản vay. Tuy nhiên, khi đó phía Ngân hàng chưa có quyết định cụ thể do SHB đang trong quá trình thỏa thuận với VAMC về việc bán nợ cho VAMC đối với các khoản vay của Công ty chúng tôi.

Sau đó, ngày 07/07/2014, Công ty chúng tôi có nhận được công văn số 1909/CV-TGD của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) về việc “Bán nợ cho VAMC đối với khoản vay của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Hưng Long”, theo đó kể từ ngày 18/06/2014, Công ty Quản lý tài sản (VAMC) có tất cả các quyền và lợi ích của SHB đối với các khoản vay của Công ty CP Khoáng sản và VTXD Hưng Long. Theo công văn của SHB, Công ty chúng tôi đang trong quá trình làm việc với VAMC về thỏa thuận thanh toán nợ gốc, nợ lãi đối với các khoản vay từ SHB. Do đó, Công ty chúng tôi tạm thời chưa ghi nhận chi phí lãi vay đối với các khoản vay ngắn hạn, dài hạn

của Ngân hàng. Chúng tôi cam kết sau khi có quyết định của VAMC về việc cơ cấu lại nợ và hoàn trả vốn vay, Công ty sẽ báo cáo Quý Cơ quan và đơn vị kiểm toán trong thời gian sớm nhất.

Chúng tôi xin gửi kèm theo công văn này công văn số 1909/CV-TGD của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội về việc bán nợ cho VAMC đối với khoản vay của Công ty CP Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Hưng Long.

Chúng tôi rất mong nhận được sự hỗ trợ và hướng dẫn từ Quý Cơ quan.

Xin trân trọng cảm ơn Quý Cơ quan!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT;

**CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN VÀ VẬT LIỆU
XÂY DỰNG HƯNG LONG**

(Đã ký)

Chủ tịch HĐQT Phạm Thị Hinh